



# ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885  
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

## สหกรณ์การเกษตรประจวบคีรีขันธ์ สนใจสั่งซื้อทางโทรศัพท์ 1545

สหกรณ์การเกษตรประจวบคีรีขันธ์ จำกัด เดินหน้าขยายตลาดจำหน่ายลิ้นจี่ผ่านทางไปรษณีย์ หลังประสบความสำเร็จจากการจำหน่ายลำไยเมื่อปี 2554 ที่ผ่านมา ได้รับเสียงตอบรับจากลูกค้าให้จัดกิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่อง ผู้สนใจสั่งซื้อติดต่อทาง Call Center 1545 หรือที่ทำการไปรษณีย์เฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสหกรณ์การเกษตรประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้สานต่อโครงการจำหน่ายผลไม้ผ่านทางไปรษณีย์ หลังจากปีที่ผ่านมาบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดได้สนใจร่วมดำเนินธุรกิจขายลำไยผ่านทางไปรษณีย์กับทางสหกรณ์ และได้รับผลตอบรับอย่างดีจากลูกค้า มีผู้สนใจสั่งซื้อจำนวนมาก สร้างยอดจำหน่ายได้มากกว่า 110 ตัน จึงได้เดินหน้าขยายตลาดการจำหน่ายลิ้นจี่คุณภาพผ่านทางไปรษณีย์เพิ่มขึ้นในปี โดยได้เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา แต่การจำหน่ายลิ้นจี่ผ่านทางไปรษณีย์นั้นมียอดจำกัด เนื่องจากลิ้นจี่เป็นผลไม้ที่มีอายุการเก็บรักษาสั้นและเกิดการสูญเสียได้ง่าย ทำให้ไม่สามารถส่งไปจำหน่ายยังพื้นที่ต่าง ๆ ได้ สามารถจัดส่งให้เฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น

ปัจจุบันผลผลิตลิ้นจี่ ของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ในแต่ละปีมีปริมาณออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดช่องทางการจัดจำหน่ายและความสามารถในการบริหารจัดการการขนส่ง และกระจายผลผลิตไปสู่ตลาดตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลผลิตถึงมือผู้บริโภคอย่างไม่มีคุณภาพ และความสดอาจไม่เป็นไปตามความต้องการของตลาด ประกอบกับต้องถูกกำหนดราคาโดยพ่อค้าคนกลางทำให้จำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่ต่ำไม่เหมาะสม อันส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรโดยรวม การจำหน่ายผลไม้ทางไปรษณีย์จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตได้ทันเวลาและช่วยยกระดับราคาสินค้าให้เป็นธรรมต่อเกษตรกร ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและข้อได้เปรียบของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เนื่องจากเป็นผู้ดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าและมีเครือข่ายสามารถให้บริการได้ทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทย ความร่วมมือในการกระจายผลผลิตให้แก่เกษตรกรในครั้งนี้ จึงเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคและเพิ่มความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สหกรณ์การเกษตรประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ทำหน้าที่ปรับปรุง พัฒนาและคัดเกรดลิ้นจี่เฉพาะเกรดเอ ก่อนจะจัดส่งจำหน่ายให้กับทางไปรษณีย์ โดยจะรักษาคุณภาพและความสดของสินค้าให้คงอยู่จนถึงมือผู้บริโภค ลิ้นจี่ที่จำหน่ายมี 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ฮวงฮวยและจักรพรรดิ ผลิตโดยสมาชิกสหกรณ์ในเขตอำเภอเมือง แม่ริม แม่แตงและฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้รวบรวมวันละ 11 ตันและส่งจำหน่ายทางไปรษณีย์ อย่างน้อยวันละ 400 กล่อง ส่วนที่เหลือจำหน่ายให้กับห้างเทสโก้โลตัสและตลาดบัวทอง ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผู้ที่สนใจจะสั่งซื้อลิ้นจี่ของสหกรณ์การเกษตรประจวบคีรีขันธ์ จำกัด สามารถติดต่อได้ที่ทำการไปรษณีย์ หรือ Call Center 1545